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Kính gửi: Các phòng ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện. 
 

Căn cứ Báo cáo số 94/BC-HĐND ngày 23/6/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện Hà Quảng Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận Tổ của Đại biểu tại kỳ họp 

thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện Hà Quảng khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu và trả lời các ý kiến sau: 

a) Các văn bản trình tại kỳ họp 

(1) Kết quả thực hiện di chuyển trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở trong 6 

tháng đầu năm 2022 đạt tỷ lệ thấp (16,53%). Đối với 03 xã thực hiện đột phá về di 

chuyển chuồng trại như sau: xã Thanh Long 20%, xã Yên Sơn 75%, xã Lũng Nặm 

14,2%. Đề nghị UBND huyện bổ sung các giải pháp cụ thể để thực hiện có hiệu 

quả và hoàn thành chỉ tiêu di chuyển chuồng trại theo kế hoạch đề ra. 

(2) Về chỉ tiêu diện tích lạc kế hoạch giao 140ha thực hiện 121ha. Tuy 

nhiên tại Tờ trình số 1590/TTr-UBND, ngày 30/5/2022 về đề nghị phê chuẩn 

tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

diện tích lạc thực hiện 121/1.000ha số liệu nào đúng đề nghị UBND huyện xem 

xét lại. 

(3) Tại mục dấu + đầu tiên đối với diện tích gừng đã đánh giá được sản 

lượng (như vậy có đúng không vì hiện nay chưa được thu hoạch) đề nghị bổ 

sung thêm sản lượng (ước đạt) có hợp lý không? 

(4) Tại Báo cáo số 1580/BC-UBND, ngày 30/5/2022 của UBND huyện 

Hà Quảng về kết quả thực hiện di chuyển chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn 

nhà ở thấy: Kết quả 6 tháng đầu năm 2022 đạt được còn thấp so với chỉ tiêu kế 

hoạch giao, di dời được 43/260 hộ đạt 16,53% kế hoạch. Chất lượng chuồng trại 

chưa đảm bảo, còn gần nhà, gần nguồn nước... còn có hộ tái đưa gia súc vào 

gầm nhà sàn. Với kết quả thực hiện như trên, đề nghị cơ quan chuyên môn làm 

rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp quyết liệt hơn trong thời gian tới? 

(5) Đối với Báo cáo số 1587/BC-UBND, ngày 30/5/2022 của UBND 

huyện về kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 

tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, đối với tiêu 

chí số 19 về quốc phòng an ninh: Hiện nay có 19/19 xã được bố trí công an 
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chính quy, nhưng có 5/19 xã không đạt tiêu chí này. Đề nghị huyện cho biết 

nguyên nhân, lý do chưa đạt, thuộc xã nào? 

b) Trồng trọt, chăn nuôi 

(1) Trong 02 năm trở lại đây, Sản phẩm nông nghiệp cụ thể là cây trồng và 

vật nuôi sản xuất ra không tiêu thụ được, ảnh hưởng đến thu nhập của nhân dân. Đề 

nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn xem xét, nghiên cứu có phương 

án, giải pháp hỗ trợ nhân dân liên kết với các công ty, doanh nghiệp để tiêu thụ sản 

phẩm. 

(2) Tại Báo cáo đánh giá thực hiện sản xuất nông nghiệp vụ Đông – Xuân, 

kết quả về sản lượng và diện tích trồng Gừng đạt vượt kế hoạch đề ra. Tuy 

nhiên, sản phẩm Gừng không bán được hoặc bán được rất ít. Để có giải pháp tìm 

đầu ra cho sản phẩm Gừng và một số cây trồng khác trên địa bàn, đề nghị 

UBND huyện quan tâm thực hiện một số nội dung sau: 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc ký kết hợp đồng thu 

mua sản phẩm nông nghiệp của các công ty, doanh nghiệp, tránh tình trạng 

Công ty, Doanh nghiệp hợp đồng trực tiếp với nhân dân. 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tham mưu liên hệ với các công ty, doanh 

nghiệp có uy tín để ký kết hợp đồng thu mua các sản phẩm nông nghiệp để đảm 

bảo đầu ra sản phẩm cho nhân dân. 

(3) Năm 2021, UBND xã Cải Viên và Công ty Đức Chung đã ký kết Hợp 

đồng thu mua Gừng, tuy nhiên đến thời vụ thu hoạch không thu mua, xã đã chủ 

động liên hệ và bán gừng cho công ty DACE nhưng không bán được hết (còn 

khoảng 5 tấn). Năm 2022, đề nghị huyện tiếp tục quan tâm có giải pháp tìm đầu 

ra có hiệu quả hơn cho sản phẩm Gừng trâu. 

(4) Trong thời gian qua, Bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò đã gây thiệt hại 

tương đối lớn đến phát triển chăn nuôi và thu nhập của nhân dân. Đề nghị 

UBND huyện quan tâm có ý kiến với các cấp có thẩm quyền có chính sách hỗ 

trợ thiệt hại cho nhân dân. 

c) Thủy lợi 

(4) Tại Báo cáo số 1638/BC-UBND của UBND huyện về việc trả lời ý kiến 

cử tri. Đối với ý kiến về việc đề nghị xây mương từ Bó Lỏng đến Tỏi Háng xóm 

Nặm Nhũng, xã Lũng Nặm với tổng chiều dài 510m. Xác định sử dụng vốn từ 

nguồn thuỷ lợi phí để đầu tư tuy nhiên kinh phí còn thiếu khoảng 300 triệu đồng, đề 

nghị cấp trên quan tâm hỗ trợ kinh phí để đầu tư hoàn thiện tuyến mương thuỷ lợi 

nêu trên. 

(5) UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành khảo sát để 

đầu tư xây dựng Mương đập Nặm Thoong, xóm Gạm Dầu, xã Lương Can. 

Tuy nhiên, để tiết kiệm chi phí đầu tư và đảm bảo hiệu quả cho công tác quản 

lý, sử dụng công trình sau này, đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng 

Đập và hỗ trợ đường ống dẫn nước (loại ống to) để nhân dân lấy nước tưới 

tiêu phục vụ sản xuất. 
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(6) Đề nghị nhà nước sớm đầu tư xây dựng mương thuỷ lợi Pác Mủ, xóm 

Gạm Dầu, xã Lương Can, chiều dài khoảng 800m để đảm bảo nước phục vụ sản 

xuất của nhân dân. 

(7) Đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư khơi thông và nâng cấp tuyến 

mương thuỷ lợi từ Trường THPT Đàm Quang Trung đến Rỏng Áng, thị trấn 

Xuân Hoà. Cử tri đã có kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được xem xét thực hiện. 

(8) Đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư hỗ trợ cho nhân dân xóm Bản Láp, xã 

Quý Quân 02 cái cọn nước để lấy nước từ suối phục vụ sản xuất của nhân dân. 

(9) Trạm bơm Nà Dằm, xã Ngọc Đào có 03 tổ máy. Năm 2021 đã bị hỏng 

01 tổ máy. Trạm bơm này có diện tích tưới tiêu trên 50ha, năm 2021 đã được 

UBND huyện khảo sát, nhưng cho đến nay chưa có kinh phí khắc phục. Hiện 

nay đã đến vụ cấy lúa mùa năm 2022. Đề nghị cấp trên tìm giải pháp, nguồn vốn 

để khắc phục, phục vụ tưới tiêu cho nhân dân xã Ngọc Đào. 

(10) Đập Phai Nộc, xã Lương Thông đã xói mòn đến chân đập và có nguy 

cơ đổ gẫy. Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo sớm khắc phục để phục vụ 

sản xuất. 

d) Nước sinh hoạt 

(11) Đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư cải tạo, sửa chữa các công trình 

nước sinh hoạt trên địa bàn xã Cần Nông, hiên nay, các công trình đã xuống cấp, 

một số công trình đã hỏng, không còn sử dụng được. 

(12) Đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư kinh phí xây dựng đường nước 

sạch cho nhân dân xóm Khuổi Vài, xã Cần Yên, chiều dài khoảng 4,7 km. 

(13) Đường nước sinh hoạt từ xã Triệu Nguyên (Nguyên Bình) đến xóm 

Bình Minh, xã Yên Sơn xuống cấp trầm trọng, đề nghị nhà nước sớm quan tâm 

đầu tư nâng cấp sửa chữa để dẫn nước về phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. 

(14) Trong quá trình thi công Dự án nước sinh hoạt Ngọc Đào – Thị trấn 

Xuân Hoà, một số công trình phụ của nhân dân tại nơi đường ống dẫn nước đi 

qua bị đào bới, làm hỏng. Sau khi có ý kiến, đơn vị thi công đã tiến hành khắc 

phục sửa chữa, tuy nhiên chất lượng khắc phục chưa đảm bảo đúng như nguyên 

trạng, nhân dân tiếp tục có ý kiến nhưng chưa được xem xét, khắc phục lại. Đề 

nghị UBND huyện quan tâm, có ý kiến với đơn vị thi công tiếp tục sửa chữa 

khắc phục các công trình nêu trên cho nhân dân. 

 (15) Công trình nước sinh hoạt xóm Gằng Thượng, xã Thanh Long đã được 

nhà nước đầu tư xây bể chứa nước công cộng để đảm bảo có nước sinh hoạt cho 

nhân dân. Tuy nhiên qua quá trình sử dụng công trình chưa đảm bảo chất lượng. Bể 

chứa nước không chứa được nước. Cử tri đã có ý kiến nhiều lần, tại kỳ họp HĐND 

xã đại biểu tiếp tục có ý kiến. Vậy đề nghị huyện quan tâm khắc phục sửa chữa cho 

nhân dân. 

(16) Qua giám sát nhiều công trình nước sinh hoạt, đã xuống cấp nếu 

không sửa chữa kịp thời, thì sẽ bị hư hỏng, gây lãng phí nguồn lực đã đầu tư. Để 
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tránh lãng phí nguồn lực, đề nghị UBND huyện hằng năm bố trí kinh phí duy tu 

bảo dưỡng các công trình nước sinh hoạt.  

đ) Di chuyển chuồng trại 

(17) Năm 2022, xã Lũng Nặm được huyện giao chỉ tiêu thực hiện 

50%/tổng số hộ chưa di dời. Trong đó, 41 hộ di dời một nửa, 35 hộ di dời dứt 

điểm 100%.  Đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng chuyên môn tham mưu phân 

bổ kinh phí hỗ trợ di chuyển chuồng trại từ ngân sách nhà nước để UBND xã có 

phương án hỗ trợ kịp thời cho nhân dân. 

(18) Hằng năm, việc phân bổ kinh phí chậm, gây ảnh hưởng đến công tác 

triển khai tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện di chuyển chuồng trại. Đề 

nghị UBND huyện sớm phân bổ kinh phí ngay từ đầu năm để triển khai thực 

hiện đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. 

e) Xây dựng nông thôn mới 

(19) Theo lộ trình, xã Đa Thông đăng ký công nhận đạt chuẩn nông thôn 

mới năm 2024, hiện nay trên địa bàn xã còn nhiều tiêu chí chưa hoàn thành, đặc 

biệt là đường giao thông nông thôn và Nhà văn hoá các xóm. Đề nghị nhà nước 

tiếp tục quan tâm đầu tư để giúp xã Đa Thông triển khai thực hiện đảm bảo theo 

kế hoạch đề ra. 

(20) Tại Lễ công bố xã Lương Can đạt chuẩn nông thôn mới, Ban chỉ đạo 

Nông thôn mới của tỉnh đã công bố xã được thưởng 200 triệu đồng kèm theo 

Quyết định công nhận. Tuy nhiên từ năm 2021 đến nay, xã Lương Can chưa 

nhận được số kinh phí này. Đề nghị lãnh đạo huyện có ý kiến với cấp trên sớm 

bố trí kinh phí cho xã. 

2. Phòng Kinh tế và hạ tầng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan tham mưu trả lời các ý kiến sau: 

a) Các văn bản trình tại kỳ họp 

(1) Đề nghị UBND huyện làm rõ một số nội dung tại Mục “4. Bố cục tổ 

chức các không gian trọng tâm” (Trang 28, 29) của Tờ trình số 1593/BC-UBND 

như sau: 

- Khối kinh tế: Bố trí gần đường nhưng hướng nào? Cụ thể là hướng đông, 

tây, nam hay bắc? Cần làm rõ mới có thể quy hoạch được các khu tiếp theo, 

tránh việc chồng chéo trong quy hoạch. 

- Khu Văn hoá thể thao: “Bố trí: trục đường cảnh quan từ Tỉnh uỷ đến 

UBND huyện...” Đề nghị xem xét lại, quy hoạch như vậy là vượt phạm vi thị trấn 

Xuân Hoà. 

- Quy hoạch nghĩa trang (tại trang 46) “tại vị trí cũ” cụ thể là vị trí nào? 

Đề nghị ghi rõ vị trí của Nghĩa trang liệt sỹ và Nghĩa trang nhân dân. 

- Phương án thiết kế: Đối với đường điện, hệ thống các đường dây thông 

tin, đường ống cấp nước sinh hoạt nên thiết kế đồng bộ lắp đặt cùng lúc và bố trí 

ngầm để đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị và phù hợp với xu hướng phát triển. 
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(2) Tại Tờ trình số 1593/BC-UBND: Đề nghị UBND huyện xem xét, rà 

soát lại đầy đủ đảm bảo theo định hướng chỉ đạo của cấp ủy, (Trường tiểu học ở 

khu Nặm Nhằn) việc đánh giá hiện trạng (tại trang 9) báo cáo thuyết minh đồ án 

về các loại cây nông lâm nghiệp: Trúc, mía, dong giềng... 

(3) Tại Báo cáo số 82/BC-HĐND ngày 13/6/2022 của Hội đồng nhân dân 

huyện về kết quả công tác giám sát năm 2021 cho thấy: Trong quá trình thực hiện 

nhiệm vụ xây dựng cơ bản còn có một số tồn tại, hạn chế như: Một số nhà thầu 

chưa đảm bảo năng lực thực hiện thi công, chất lượng hồ sơ một số công trình 

chưa cao, phải chỉnh sửa nhiều lần làm kéo dài thời gian công tác chuẩn bị đầu 

tư... chất lượng một số công trình chưa đảm bảo (ví dụ: Đường giao thông nông 

thôn Tấn Hẩu xã Ngọc Động nền đường bê tông vừa mới đổ xong, chưa được 

nghiệm thu đã bong tróc bề mặt toàn tuyến, sụt, lún, nứt một số đoạn...); đối với 

công tác giám sát kỹ thuật còn nhiều hạn chế...; công tác bảo hành thực hiện chưa 

tốt, tình trạng sạt lở chưa được nạo vét kịp thời, tình trạng giải ngân khống vẫn 

còn xảy ra, hạng mục thiết kế kỹ thuật không tương thích (Đường giao thông 

nông thôn Lạn Thượng – Kỳ Chảo, xã Thanh Long). Với vai trò là cơ quan 

chuyên môn, đặc biệt với vai trò là người đứng đầu, các đồng chí có suy nghĩ gì 

và có giải pháp gì trong thời gian tới? 

(4) Tờ trình 1543/TTr-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế quy hoạch 

đồ án thị trấn Thông Nông, huyện Hà Quảng giai đoạn 20221-2030 tỷ lệ 1/2.000. 

Tại phần 2: Phạm vi ranh giới về vị trí địa lý, phía đông giáp sông Dẻ Rào vẫn chưa 

hết địa giới của thị trấn vì bên kia sông vẫn là tổ dân phố 5 thuộc thị trấn Thông 

Nông lại không nằm trong quy hoạch, do vậy không được đầu tư vỉa hè 2 bên 

đường. Đề nghị huyện xem xét cho ý kiến về công tác quy hoạch này. 

b) Xây dựng cơ bản 

(1) Năm 2021, UBND xã Đa Thông đã có Tờ trình gửi UBND huyện đề 

nghị hỗ trợ kinh phí để khắc phục Kè bờ sông tại Ngã ba Tả Cáp, xã Đa Thông bị 

sạt lở nghiêm trọng, chiều dài khoảng 30m, chiều cao khoảng 5m. Tuy nhiên, đến 

nay chưa được phân bổ kinh phí để khắc phục. Để đảm bảo an toàn cho nhân dân, 

hạn chế việc sạt lở nhiều hơn và bảo vệ phần kè còn lại, đề nghị nhà nước quan 

tâm đầu tư hỗ trợ cho xã Đa Thông khắc phục sửa chữa trong thời gian sớm nhất. 

(2) Đề nghị quan tâm ưu tiêu đầu tư xây dựng các công trình đầu tư xây dựng 

cơ bản mà cử tri xã Cải Viên đã có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được giải quyết. 

(3) Đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng cầu treo cho xóm Khau 

Dựa, xã Cần Nông.  

 (4) Đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc của xã 

Thanh Long gồm các hạng mục sau: Sân, phòng làm việc và tường rào, hiện nay 

đã xuống cấp. 

(5) Công trình nâng cấp, tu sửa Trụ sở UBND xã Thanh Long năm 2021 

được huyện quan tâm đầu tư xây dựng (Hội trường UBND xã). Hiện nay chưa 

bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, qua quá trình tạm thời đưa vào sử dụng thì 
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nhận thấy Hội trường bị nước dột và trần nhà bị gẫy. Đề nghị UBND huyện 

quan tâm khắc phục cho xã để quá trình bàn giao đưa vào sử dụng đạt hiệu quả. 

(6) Hiện nay, tuyến đường Lán Thượng – Kỳ Chảo bị sạt lở nặng tại khu 

vực xóm Lũng Lạn, xã Thanh Long. Đề nghị nhà nước sớm quan tâm đầu tư xây 

kè để đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại khu vực này. 

(7) Hiện nay, cầu Làng Can, xã Lương Can đã xuống cấp trầm trọng gây 

nguy hiểm cho người và gia súc qua lại. Đề nghị nhà nước quan tâm hỗ trợ sửa 

chữa trong thời gian sớm nhất, để đảm bảo an toàn cho nhân dân. 

(8) Hiện nay, nhu cầu giao thương hàng hoá ngày càng lớn, người mua và 

người bán ngày càng đông, diện tích chợ Nà Giàng, xã Ngọc Đào ngày càng trở 

nên chật hẹp. Ngoài ra, chợ đặt ngay giữa khu đông dân cư gây ra sự bất tiện 

cho sinh hoạt của các hộ gia đình, nhất là vào các ngày chợ phiên. Đề nghị nhà 

nước quan tâm khảo sát, xây dựng mới chợ ra khỏi khu vực đông dân cư, để tiểu 

thương và nhân dân thuận tiện cho việc mua bán hàng hoá. 

(9) Đề nghị nhà nước quan tâm bố trí nguồn vốn để xây dựng Hội trường 

UBND xã Tổng Cọt vì hiện nay diện tích không đảm bảo phục vụ cho các cuộc họp. 

(10) Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm đầu tư xây dựng bãi tập kết rác 

tạm tại khu vực Chợ xã Cần Yên để thu gom đảm bảo an toàn vệ sinh môi 

trường nước sinh hoạt của nhân dân. 

c) Giao thông 

(11) Vị trí đặt cột giảm tải ở xóm Lũng Sang, xã Thượng Thôn chưa hợp 

lý, gây khó khăn cho phương tiện giao thông đi lại. Ý kiến này đã được UBND 

huyện tiếp thu nhưng đến nay chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện tiếp 

tục quan tâm thực hiện dịch chuyển cột giảm tải này đến vị trí hợp lý hơn. 

(12) Đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông từ 

trung tâm xã đến xóm Lũng Vai và xóm Nà Ca thuộc xã Cần Nông, hiện nay 

chưa có đường đi lại. 

(13) Đề nghị huyện quan tâm thực hiện duy tu bảo dưỡng đoạn đường từ 

Ngã ba Cần Yên đến Trạm Biên phòng Nà Quân thuộc đường tỉnh lộ 204. Từ năm 

2020 đến nay chưa được phát quang, khơi thông cống rãnh, sửa chữa mặt đường. 

(14) Khi thi công tuyến đường nối thị trấn Thông Nông với thị trấn Xuân 

Hoà, đề nghị UBND huyện có ý kiến với cơ quan chuyên môn tiến hành khảo 

sát và bổ sung thiết kế mương thoát nước từ Tổ dân phố 5 ra sông Cốc Ca. 

(15) Đề nghị UBND huyện quan tâm sớm xây dựng đường tránh khu vực chợ 

Thanh Long, để nhân dân đi lại thuận tiện hơn, nhất là trong các ngày chợ phiên. 

(16) Đường giao thông thuộc xóm Lũng Pheo, xã Mã Ba là đường cấp 

phối, mặt đường chủ yếu là đất đá, đi lại rất khó khăn, đặc biệt là lúc trời mưa. 

Đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp đổ bê tông tuyến đường này để 

nhân dân thuận tiện trong việc đi lại học tập và sản xuất. 
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(17) Tại các khu vực UBND xã, ngã ba Bản Bó, cổng trường THPT Nà 

Giàng, cổng Trường Tiểu học Nà Giàng là nơi tập trung đông người qua lại. Đề 

nghị nhà nước quan tâm bố trí giảm tốc độ, cắm biển báo chỉ dẫn (biển có chữ) 

để cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn cho nhân dân được biết và thực hiện. 

(18) Đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng đường giao thông cho 

nhóm các hộ dân tộc Mông thuộc xóm Khuổi Pàng, thị trấn Xuân Hoà. 

(19) Năm 2021, tuyến đường từ Sóc Hà - Quý Quân được đầu tư nâng cấp, 

theo thiết kế đoạn cuối xóm Bản Láp có cống thoát nước. Tuy nhiên, trong quá 

trình thi công do địa hình phức tạp, đơn vị thi công đã không thực hiện xây cống 

thoát mà lắp đặt đường ống để thoát nước từ mương ra suối. Do đường ống nhỏ 

không đảm bảo cho việc thoát nước, làm nước tràn ra đường, khi trời mưa lớn. 

UBND xã đã nhiều lần có ý kiến với chủ đầu tư và đơn vị thi công nhưng chưa 

được khắc phục. Đề nghị huyện xem xét và có ý kiến với chủ đầu tư, các đơn vị 

liên quan quan tâm khắc phục có cống đảm bảo thoát nước tạo điều kiện thuận 

lợi cho đời sống sinh hoạt của nhân dân. 

(20) Đề nghị cấp trên quan tâm sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến 

đường từ chợ Sóc Giang đến đầu xóm Nà Cháo: Đoạn đường liên xã (Sóc Hà – 

Quý Quân) thời gian vừa qua xe trọng tải lớn chạy qua đã làm mặt đường xuống 

cấp trầm trọng, nhiều ổ gà không đảm bảo cho người tham gia giao thông. 

(21) Đề nghị cấp trên quan tâm xem xét tiếp tục phá tuyến đường từ Pác 

Tao sang Lũng Mật (thuộc xóm Nà Cháo, xã Sóc Hà). 

(22) Đề nghị cấp trên hỗ trợ vật liệu làm đường nội đồng từ nhà văn hóa 

xóm Địa Long đến Nà Đoỏng thuộc xã Sóc Hà (vì tuyến đường này phục vụ cho 

03 xứ đồng). 

(23) Xã Lương Can đã được Nhà nước quan tâm đầu tư tuyến đường xóm 

Nà Pia. Trong quá trình giải phóng mặt bằng có mở rộng thêm 01 điểm để thuận 

tiện cho việc tránh xe ô tô đi lại, nhưng hiện nay đã bị người dân lấn chiếm. Đề 

nghị huyện cung cấp hồ sơ công trình để UBND xã xác định ranh giới đất công, 

thuận tiện cho công tác quản lý đất đai. 

(24) Tuyến đường tỉnh lộ 216 từ Hòa An đến thị trấn Thông Nông hiện 

nay đã xuống cấp và thường xuyên sạt lở. Để đảm bảo nhu cầu đi lại, thông 

thương hàng hóa, kết nối giao thông với thành phố Cao Bằng tạo điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương. Đề nghị UBND huyện có ý kiến với cấp trên 

quan tâm xem xét bố trí kinh phí đầu tư đường áp phan để đáp ứng yêu cầu phát 

triển kinh tế - xã hội tại các xã phía tây của huyện Hà Quảng. 

(25) Đề nghị cấp trên tiếp tục quan tâm đầu tư đường giao thông đến xóm 

Rặc Rậy, xóm Phục Quốc, xã Lương Thông. 

(26) Đường vào xóm Ngọc Sỹ, Kim Cúc, Trà Phìn thuộc xã Lương Thông 

đã được nhà nước quan tâm đổ bê tông nhưng do xe chở quá tải trọng, xe có 

trọng tải lớn đi qua. Đề nghị Nhà nước quan tâm làm cột giảm tải để hạn chế tải 

trọng xe. 
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d) Điện lưới quốc gia  

(27) Tại địa bàn xã Yên Sơn còn có 08 nhóm hộ dân thuộc các xóm Vài 

Thai, Ngườm Vạng, Cốc Trà đang sử dụng chung Công tơ điện theo nhóm hộ. 

Để nhân dân đỡ bị thiệt thòi trong việc thanh toán tiền sử dụng điện, cơ quan 

Điện lực đã áp dụng giá thành theo cách tính như sau: (1) Số hộ x 50 KWh = Số 

điện năng tiêu thụ (KWh) để tính tiền điện Bậc thứ 1; (2) Bắt đầu từ số KWh 

tiếp theo sẽ tính tiền điện Bậc thứ 2. Tuy nhiên, hiện nay còn 03 nhóm hộ tại 

xóm Cốc Trà chưa được áp dụng quy định trên. Đề nghị cấp trên có ý kiến với 

cơ quan điện lực xem xét thực hiện đảm bảo đúng quy định. 

(28) Đề nghị nhà nước quan tâm đầu tư kéo đường điện cho nhóm các hộ 

dân tộc Mông, xóm Khuổi Pàng; nhóm Bản Lế, tổ Xuân Vinh; nhóm trong, xóm 

Nà Vạc thuộc thị trấn Xuân Hoà. 

(29) Đề nghị UBND huyện có ý kiến với công ty điện lực sớm di dời cột 

điện ở cạnh nhà Văn hóa xóm Lũng Pươi, xã Sóc Hà đi chỗ khác, (cột điện sắp 

đổ, để lâu nguy hiểm cho người và gia súc đi lại. 

3. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tham mưu trả lời các ý kiến sau: 

(1) Để đảm bảo nguồn thu ngân sách năm 2022 của xã Yên Sơn, đề nghị 

UBND huyện chỉ đạo Chi cục thuế khu vực Hòa An – Hà Quảng có biện pháp 

thu phí/ thuế từ việc khai thác Trúc của xã. Hiện nay trên địa bàn xã đang có đơn 

vị thu mua, họ vẫn nhất trí nộp phí/ thuế cho xã nhưng phải có biên lai thu thì 

đơn vị thu mua mới nộp phí/ thuế tại xã được. 

 (2) Để có phương án tăng thu ngân sách cho địa phương, đề nghị UBND 

huyện xem xét đấu thầu những diện tích đất thuộc quốc lộ 203 cũ, do sau khi 

làm đường Hồ Chí Minh còn có một số diện tích không sử dụng đến hiện nay đã 

bị người dân lấn chiếm.  

(3) Đề nghị cấp trên hằng năm cấp kinh phí hoạt động cho Công an xã 

chính quy. 

(4) Theo Nghị quyết 81/NQ-HĐND, ngày 17/12/2021 của HĐND huyện 

về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 là 16.055 triệu đồng. Trong đó các danh 

mục: (1) Trụ sở UBND xã thượng Thôn, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng ghi số 

tiền 1.830,462  triệu; (2) Trường Mầm Non Xuân Hòa, huyện Hà Quảng (Hạng 

mục: Lớp học và các mục phụ trợ) ghi số tiền 3.738,84 triệu; (3) Trường bắn, 

thao trường huấn luyện Ban CHQS huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng ghi số tiền 

359,5 triệu. 

Ngày 07/6/2022 UBND huyện có Quyết định số 2178/QĐ-UBND về việc 

điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2022, trong đó có giảm vốn 03 công trình trên 

để bổ sung vào các công trình khác. 

Vậy xin hỏi Chủ tịch UBND huyện và cơ quan tham mưu: 

- Quyết định số 2178/QĐ-UBND nêu trên do Chủ tịch UBND huyện ký đã 

đảm bảo đầy đủ căn cứ chưa? 
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- Việc đầu tư điều chỉnh nguồn vốn như vậy có trái với Nghị quyết HĐND 

huyện không? 

- Nếu chưa đủ căn cứ và trái với Nghị quyết HĐND có triển khai Quyết 

định không? 

- Việc triển khai không được do chưa đảm bảo điều kiện nêu trên thì xử lý 

như thế nào, ai là người chịu trách nhiệm. 

4. Giao phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan tham mưu trả lời các ý kiến sau: 

(1) Tại Báo cáo số 1638/BC-UBND của UBND huyện về việc trả lời ý 

kiến cử tri. Đối với ý kiến về việc có ý kiến với nhà mạng có biện pháp khắc 

phục một số cột điện tại khu vực xóm Lũng Lừa, xã Đa Thông đã xuống cấp, đổ 

nghiêng làm dây trùng xuống mặt đất, gây nguy hiểm cho người dân qua lại. 

UBND huyện đã tiếp thu và có ý kiến với nhà mạng tuy nhiên đến nay vẫn chưa 

được khắc phục. Đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm có ý kiến với các nhà 

mạng sớm khắc phục tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho nhân dân. 

(2) Tổ dân phố 6, thị trấn Thông Nông được sáp nhập từ 4 nhóm khác 

nhau, có địa hình rộng, dân cư đông, khoảng cách các nhóm xa nhau dẫn đến 

khó khăn, vất vả trong công tác triển khai, thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của địa phương và công tác tổ 

chức các hoạt động cộng đồng của tổ dân phố. Nhân dân tha thiết đề nghị nhà 

nước quan tâm ưu tiên đầu tư xây dựng mới Nhà văn hoá cho Tổ dân phố 6, thị 

trấn Thông Nông trong thời gian sớm nhất. 

(3) Đề nghị nhà nước sớm có chủ trương đầu tư xây dựng mới các nhà văn 

hoá xóm để thuận tiện cho nhân dân trong việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt 

cộng đồng. 

5. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan trả lời ý kiến sau: Tại báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước 

kỳ họp thứ 7 HĐND huyện về lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo có ý kiến của cử 

tri xã Cần Yên đề nghị xây thêm phòng học, xây kè và hàng rào xung quanh 

Trường tiểu học và Trung học cơ sở Vị Quang, xã Cần Yên. Tuy nhiên tại 

Báo cáo số 1638/BC-UBND, ngày 03/6/2022 của UBND huyện về trả lời các 

ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XXI, 

nhiệm kỳ 2021-2026, thì ý kiến này chưa được trả lời. Đề nghị UBND huyện 

xem xét giải quyết. 
6. Giao phòng Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu 

trả lời ý kiến sau: Đối với Trạm y tế của các xã sáp nhập: Đề nghị huyện nên có 

giải pháp cấp phát thuốc và chăm sóc sức khỏe ban đầu để tạo điều kiện cho 

người dân về công tác khám chữa bệnh. 

7. Giao phòng Lao động - Thương binh và xã hội phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tham mưu trả lời các ý kiến sau: 

(1) Tại Báo cáo giải quyết kiến nghị cử tri, UBND huyện ghi đã giải 

quyết, nhưng qua khảo sát thực tế thì một số ý kiến chưa được giải quyết. Cụ thể 
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xã Quý Quân đã có tờ trình xin kinh phí xây dựng nhà bia Liệt sỹ, nhưng đến 

nay chưa có văn bản trả lời. Đề nghị huyện làm rõ có đầu tư hay không, mốc 

thời gian cụ thể. 

(2) Hiện nay, một số hộ dân trên địa bàn xã Thượng Thôn đã chủ động vay 

mượn để hoàn thành việc xây dựng nhà ở theo đề án xoá nhà tạm, nhà dột nát. Đề 

nghị nhà nước quan tâm sớm phân bổ kinh phí hỗ trợ cho nhân dân. 

8. Giao Hội Chữ thập đỏ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tham mưu trả lời ý kiến sau: Thực hiện Chương trình hỗ trợ bò giống của Hội 

chữ thập đỏ, các hộ gia đình luân phiên chăn nuôi bò giống cho đến khi sinh sản, 

rồi chuyển sang gia đình khác. Tuy nhiên, trên địa bàn xã được hỗ trợ bò giống 

theo các chương trình, dự án khác, cơ bản các hộ gia đình đã được hỗ trợ qua 

lượt. Đồng thời, sau nhiều năm, bò giống ngày càng già, không đảm bảo cho 

sinh sản, hơn nữa trong 2 năm gần đây việc luân chuyển cũng không được quan 

tâm hướng dẫn. Đề nghị cấp trên có ý kiến với Hội chữ thập đỏ huyện quan tâm 

và có hướng dẫn cụ thể còn luân chuyển không hay thanh lý con giống, đề nghị 

có hướng dẫn cụ thể để nhân dân thực hiện. 

9. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị liên quan tham mưu trả lời các ý kiến sau: 

(1) Đề nghị UBND huyện chỉnh sửa số liệu tại Báo cáo số 1638/BC-

UBND như sau: 

- Tại mục 6 trang 20: Liên quan đến đất cá nhân hộ gia đình Dương Văn 

Thành. Với nội dung trả lời đã đảm bảo, tuy nhiên đại biểu cho rằng việc đổi đất 

được nhân dân chấp thuận cần chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ sớm cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. 

- Tại mục 9 trang 22: Cử tri xã Hồng Sỹ các tuyến đường chưa trả tiền đền 

bù cho nhân dân. Đề nghị UBND huyện trả lời cử tri biết đã có phương án. 

Nguồn nào chưa? 

(2) Tại Báo cáo số 1489/BC-UBND, ngày 24/5/2022 của UBND huyện về 

kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại ý 2.2.4 số ý kiến kiến nghị chưa giải quyết được: 

Về lĩnh vực tài nguyên môi trường về ý kiến của cử tri xóm Pác Bó đổi với khu 

vực đất Nà Nhình. Nhà nước đã giao khu đất cho Ban quản lý khu di tích Pác Bó 

(thuộc sở Văn hóa thể thao và du lịch tỉnh) quản lý, khai thác, sử dụng. Tuy nhiên 

hiện khu đất này để không gần 20 năm (thu hồi đất từ năm 2013). Vậy cử tri đề 

nghị UBND huyện có ý kiến với sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch để bà con tăng 

gia sản xuất. 

(3) Đối với ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho ông Dương 

Văn Thành tại Báo cáo số 1638/BC-UBND của UBND huyện trả lời chưa thoả 

đáng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn kết nối với Sở Tài 

chính và tham mưu, hướng dẫn Trường Tiểu học Cải Viên về các thủ tục liên 

quan đến xử lý tài sản công để thực hiện Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho công dân trong thời gian sớm nhất. 
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(4) Đối với các hộ gia đình tại xóm Kim Đồng đã được Cấp giấy Chứng 

nhận quyền sử dụng đất rừng nhưng bị sai thông tin, sai diện tích. Đề nghị nhà 

nước quan tâm hỗ trợ kinh phí và hướng dẫn thủ tục hồ sơ để sớm cấp đổi lại 

giấy chứng nhận cho nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân nhân tham gia 

phát triển trồng rừng khi có các chương trình, dự án được triển khai. 

 (5) Thực hiện theo hướng dẫn của phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện, UBND xã Ngọc Đào đã lập tờ trình đề nghị hỗ trợ cho xã 61 thùng đựng 

rác. Tuy nhiên, tờ trình của UBND xã chưa được chấp thuận. Đề nghị UBND 

huyện quan tâm xem xét, giải quyết sớm để hỗ trợ thùng đựng rác cho nhân dân 

thực hiện thu gom rác thải đúng nơi quy định. 

(6) Qua quá trình sử dụng, nhân dân thấy Bãi tập kết rác Nà Lậc có những 

điểm hạn chế sau: 

1- Địa điểm xây dựng không đảm bảo cự ly khoảng cách cách xa khu vực 

dân cư sinh sống theo Thông tư liên tịch số 01 của Bộ Xây dựng và Bộ TN-MT. 

2- Bãi rác Nà Lậc được thiết kế, xây dựng không phù hợp - đường vận 

chuyển rác xuống nơi quy định khó khăn, dẫn đến việc đổ rác không đúng nơi quy 

định nên việc xử lý rác thải không được thực hiện đảm bảo, gây ô nhiễm môi 

trường, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhân dân sinh sống tại khu vực 

xung quanh.  

3- Theo quy hoạch mới hiện nay, bãi rác Nà Lậc nằm sát ngay đường nối 

02 thị trấn không đảm bảo vệ sinh, mỹ quan và đặc biệt ảnh hưởng đến việc mở 

rộng quỹ đất đô thị của thị trấn không phù hợp với xu hướng phát triển sau này. 

Đề nghị nhà nước quan tâm, sớm có kế hoạch khảo sát và xây dựng bãi 

rác ở địa điểm khác đảm bảo hơn. 

(7) Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cử tri xóm Mã Lịp đề 

nghị từ nhiệm kỳ trước nhưng hiện nay vẫn chưa được giải quyết: Cử tri tiếp tục 

đề nghị. 

(8) Đề nghị cấp trên xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản 

xuất nông nghiệp thuộc dự án di giãn dân ở khu Po Sà, Lũng Cát, Lũng Giuốc 

thuộc xóm Mã Lịp, xã Trường Hà diện tích khoảng 12ha. 

(9) Công tác giao đất rừng tại các xã, thị trấn hiện nay còn chồng chéo cấp 

sai hiện trạng, không rõ ranh giới dẫn đến tranh chấp. Đề nghị UBND huyện cần 

có giải pháp về công tác quản lý, thiết kế và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất cho nhân dân. 

10. Giao phòng Nội vụ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

tham mưu trả lời các ý kiến sau: 

 (1) Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, xã Mã Ba còn có 02 đồng 

chí nguyên là Trưởng Công an xã đang thực hiện chế độ bảo lưu lương, tuy nhiên 

02 đồng chí chưa được xem xét bố trí công việc cụ thể. Đề nghị huyện tiếp tục 

quan tâm xem xét sắp xếp vị trí công việc cho các trường hợp dôi dư do sáp nhập 

nêu trên. 
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(2) Thực hiện theo Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của 

HĐND tỉnh Cao Bằng, xã Sóc Hà được bố trí 09 người hoạt động không chuyên 

trách, trong đó có chức danh Phó Trưởng công an xã, tuy nhiên sau khi thực 

hiện đề án đưa công an chính quy về cơ sở, việc quy định chức danh Phó 

Trưởng công an xã người hoạt động không chuyên trách đã không còn phù hợp. 

Đề nghị cấp trên quan tâm xem xét điều chỉnh thay thế chức danh Phó Trưởng 

công an xã bằng một chức danh khác cần thiết hơn hoặc chỉ quy định số lượng 

còn chức danh cụ thể để các cơ sở chủ động bố trí cho phù hợp với tình hình 

thực tế của địa phương. 

(3) Tại Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của HĐND 

tỉnh Cao Bằng không có chức danh Khuyến nông - Khuyên lâm cấp xã và ở 

xóm, tổ dân phố. Đề nghị cấp trên quan tâm xem xét bổ sung chức danh này 

nhằm thực hiện có hiệu quả tốt hơn về công tác Khuyến nông - Khuyên lâm ở 

địa phương. 

11. Giao Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng 

chính sách xã hội trả lời ý kiến sau: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban 

hành Thông tư 03/2021/TT-NHNN ngày 02/4/2021 về cơ cấu thời hạn trả nợ, 

miễn lãi vay do ảnh hưởng dịch Covid-19, tuy nhiên trên địa bàn xã Lương 

Thông chưa được áp dụng các quy định theo thông tư này. Đề nghị cấp trên 

quan tâm sớm triển khai thực hiện để nhân dân được hỗ trợ miễn, giảm lãi suất 

của ngân hàng, giúp nhân dân vượt qua thời điểm khó khăn này. 

Trên đây các ý kiến thảo luận tổ của Đại biểu tại kỳ họp thứ 7 HĐND 

huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026. Các cơ quan, đơn vị trả lời ý kiến, kiến 

nghị của cử tri bằng văn bản gửi về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND) và gửi kèm bản mềm qua hộp thư điện tử: 

vphdnd.ubnd.haquang@gmail.com trước ngày 04/7/2022 để tổng hợp báo cáo 

HĐND huyện đúng thời gian quy định./. 
  

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Chi nhánh Điện lực Hà Quảng; 

- Ngân hàng: NN&PTNT, NHCSXH huyện; 

- Hội Chữ thập đỏ huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP (Thọ, Thuận). 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tùng 
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